

NẾU KHÔNG ĐƯA NGƯỜI LÊN SAO HỎA, LOÀI NGƯỜI SẼ SỚM TUYỆT CHỦNG

Người sáng lập hãng công nghệ vũ trụ SpaceX tuyên bố, ông muốn đưa một triệu người lên sao Hỏa trong thế kỷ 21 vì đây là giải pháp giúp nhân loại không tuyệt chủng.

>>> Hơn 78.000 người đăng ký lên sao Hỏa không về

Nhiều cơ quan vũ trụ nỗ lực để đưa vài người lên sao Hỏa trước thời điểm cuối cùng của năm 2030. Nhưng mục tiêu đó quá nhỏ so với tham vọng của Elon Musk, người sáng lập tập đoàn công nghệ vũ trụ SpaceX. Ông muốn đưa một triệu người lên sao Hỏa vào thời điểm cuối của năm 2100. Musk tin rằng đưa người lên hành tinh đỏ là cách duy nhất để cứu nhân loại khỏi họa tuyệt chủng, tạp chí công nghệ số AEON đưa tin.

Tại một hội thảo về công nghệ vũ trụ vào năm ngoái tại Mỹ, Musk tuyên bố rằng loài người chỉ có hai lựa chọn trong tương lai: chinh phục hành tinh khác hoặc tuyệt chủng.

Ảnh: Popsci

"Tuyệt chủng là kết cục mà chúng ta không thể tránh nếu chúng ta tiếp tục sống trên địa cầu", ông nhận định.

Giáo sư vật lý Brian Cox, một trong những nhà khoa học trẻ hàng đầu tại Anh, cũng suy nghĩ giống Musk. Cox khẳng định rằng, sự ngu ngốc của loài người sẽ đặt dấu chấm hết cho quá trình tồn tại của nhân loại.

Việc sự sống không tồn tại trên những hành tinh khác cho thấy số ngày mà con người sống trên trái đất chỉ là con số hữu hạn. Nếu nhìn vào trình độ khoa học kỹ thuật hiện nay của nhân loại, bạn sẽ thấy một sự kiện khác thường sẽ xảy ra trên trái đất.

Theo Musk, sao Hỏa có thể mang tới giải pháp để nhân loại tiếp tục tồn tại trong vũ trụ khắc nghiệt.

"Nhóm người đầu tiên lên sao Hỏa sẽ phải tự chi trả cho chuyến bay của họ. Chuyến đi đó sẽ giống như việc người châu Âu sang châu Mỹ trước đây", Musk bình luận.

Vài tháng trước Musk từng tiết lộ rằng SpaceX đang đạt thành tựu khả quan trong kế hoạch xây dựng một cộng đồng người trên hành tinh đỏ trước thời điểm cuối cùng của năm 2020.

Musk từng khẳng định ông thành lập SpaceX để thực hiện một mục tiêu duy nhất: Chế tạo loại tên lửa có khả năng đưa người tới sao Hỏa. Ông dự đoán giá vé cho một người lên hành tinh đỏ là 500.000 USD/chuyến.

Tiêu đề đã được khoaoc.tv đổi lại.